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มตชินออนไลน ์

ไทยรัฐออนไลน ์

ผู้จัดการออนไลน ์

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

เวบ็ไซตโ์พสตทู์เดย์ 

  -เสนอข่าว นพ.สขุุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้  สธ.ได้เปิดบริการคลินิกกญัชาทางการแพทย์ 26 แห่ง 

เป็นแผนปัจจุบัน 13 แห่ง และคลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทยในรพ.เครือข่ายแพทย์แผนไทยอีก 13 แห่ง เริ่ม

ให้บริการในวันที่ 2 ก.ย.นี้  ทั้งนี้  มีรายงานเบื้ องต้นมีผู้รับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่เปิดให้บริการแล้ว 

ประมาณ 300 คน ได้รับการประเมนิและจ่ายสารสกดัน า้มนักญัชาทางการแพทย์ 76 คน ได้แก่ โรคมะเรง็ระยะสดุท้าย 

ลมชัก พาร์กนิสนัที่ดื้อต่อการรักษาและโรคปวดตามปลายประสาท 
  -ด้าน นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสชักรรม กล่าวว่า  การผลิตสารสกดักญัชาสตูรทเีอชซีสงูจ านวน 4,500 

ขวด อภ.จัดส่งให้กรมการแพทย์ และ 12 รพ.ที่เปิดให้บริการคลินิกกญัชาทางการแพทย์ครบทั้งหมดแล้ว ส่วนสารสกดั

กญัชาสตูรซีบดีสีงู 500 ขวด และสตูรหนึ่งต่อหนึ่งอกี 1,500 ขวด อยู่ในกระบวนการ ยืนยันว่าภายในสิ้นเดอืนสงิหาคม

นี้  จะจัดส่งสารสกัดกัญชาส่วนที่เหลือได้ครบแน่นอน และขณะนี้  อภ. ได้ปลูกกัญชาเมดิคัลเกรด ในระบบ Indoor 
บริเวณพ้ืนที่เดิมรอบใหม่แล้วจ านวน 140 ต้น  โดยได้เร่ิมปลูกเมื่อต้นเดือน ส.ค. คาดจะสามารถสกดัเป็นผลิตภัณฑ์

สารสกดักญัชาทางการแพทย์แผนปัจจุบนัประมาณ 10,000 ขวด ประมาณเดอืน ธ.ค.ครอบคลุมผลิตภัณฑท์ั้ง 3 สตูร  
      ส าหรับการด าเนินการโครงการระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุก์ญัชาให้ผลิตสารส าคัญได้ปริมาณสูง

และสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายก าลังการผลิตสารสกดัเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม จะขยายพ้ืนที่การปลูกแบบ 

Indoor ให้มากขึ้ นเป็น 1,000 ตร.ม. ในพ้ืนที่โรงงานผลิตยารังสิตที่คลอง 10 จ.ปทุมธานี ซึ่ง อภ.ได้รับอนุมัติ

งบประมาณจากสภาพัฒน์ แล้ว 120 ล้านบาท อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือปรับปรงุอาคารสถานที่ คาดว่า

จะเริ่มปลูกได้เดือนมิถุนายน 2563  ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์สารสกัดกัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันรุ่นแรก ประมาณ

เดอืนตลุาคม 2563 โดยจะเน้นผลิตสตูร CBD เป็นส าคญั ได้ผลผลิตเพ่ิม 10 เท่า หรือประมาณ 1 แสนขวด ส่วนความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ การปลูกและเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกต้นกญัชานั้น ในส่วนของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเริ่มปลูกเดอืนกนัยายนนี้  คาดว่าทางมหาวิทยาลัยจะทยอยส่งวัตถุดิบกญัชาแห้งต่อเนื่องประมาณ

เดอืนกุมภาพันธ ์2563 

ส านักข่าวไทย TNN   -เสนอข่าว นพ.วิฑรูย์ ด่านวิบูลย์ ผอ. อภ. กล่าวว่า อภ. ร่วมกบัภาคีเครือข่ายจัดสมัมนาการน ากญัชามาใช้ประโยชน

ทางการแพทย์ในมุมมองหลากมิติของการก าหนดทิศทางกญัชาทางการแพทย์ โดยมี Mr. Martin Woodbridge นัก

เภสชัวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านกญัชาทางการแพทย์จากประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีประสบการณ์การท างานที่ Medsafe สธ. 

ประเทศนิวซีแลนด์ ในฐานะMedicines Quality Specialist และเป็นผู้ เขียนหลักเกณฑค์ู่มือกญัชาทางการแพทย์ของ

ประเทศนิวซีแลนด ์เป็นวิทยากรน าการสมัมนา ทั้งนี้  หลายฝ่ายสนับสนุนไทยยกระดับใช้ประโยชน์กญัชาทางการแพทย์

ให้ได้มาตรฐานโลก เน้นควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย ติดตามข้อมูล ได้ตลอดทั้งกระบวนการ จนผลิตภัณฑถ์ึงมือ

ผู้ป่วยและจะประสบความส าเรจ็ได้ต้องได้รับความร่วมมอืทุกภาคส่วน 

ผู้จัดการออนไลน ์

กรมประชาสมัพันธ ์

  -เสนอข่าว  นพ.ส าเริง แหยงกระโทก ผู้ ช่วย รมว.สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ จ.อุดรธานี มีพ้ืนที่ที่แจ้งความจ านงขอปลูก

กัญชา 4 อ าเภอ จ านวน 5 แหล่งปลูก ได้แก่ 1.เขตอ าเภอเมือง สถานที่คือ รพ.สต.เชียงพิณ 2.อ าเภอหนองวัวซอ 

สถานที่ปลูกมี 2 แห่ง ได้แก่รพ.หนองวัวซอ และรพ.สต.หนองแซง 3.อ าเภอบ้านดุง สถานที่ปลูกคือ รพร.บ้านดุง 4. 

ต าบลห้วยเกิ้ ง อ าเภอกุมภวาปี สถานที่ปลูกคือ รพ.ห้วยเกิ้ง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง ด าเนินการขออนุญาตเพ่ือปลูกกับทา

งอย. กัญชาที่ปลูกจะเป็นสายพันธุ์กระรอก จริงๆเราอยากให้เป็นสายพันธุ์ของไทย อะไรกไ็ด้ เพราะมหาวิทยาลัย

สามารถปรับสายพันธุ์หรือผสมสายพันธุไ์ด้ เพราะฉะนั้นขอให้ปลูกครั้งแรกก่อน แต่ขอให้เป็นของคนไทย ซึ่งของจ.

อดุรธานีขณะนี้ ยังไม่มปีลูก แต่ที่จังหวัดสกลนครมมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)อสีานและม.เกษตรศาสตร์

มก. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ปลูกและผลิตกัญชาสด ให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ตอนนี้ ปลูกแล้ว

ประมาณ 4,000 ต้น    

ThaiPBS    -เสนอข่าว นพ.ธวัช ปานทอง รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.ล าปาง พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาลร่วมกนั เปิดคลินิกกญัชา

7 มีนาคม 2560 

สรุปข่าว สธ. ประจ าวนัที ่29 สิงหาคม 2562 

ส านกัสารนเิทศ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 

โทร 0 2590 1311-3  โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต ์http://pr.moph.go.th 

 



                                                             สรุปข่าววันที่  29 สงิหาคม  2562 2 
สื่อ ประเด็นข่าว 

กรมประชาสมัพันธ ์

77kaoded 

ทางการแพทย์ บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก วันแรก ผู้ป่วยเข้าคิวรับการรักษาพอสมควร แพทย์ระบุผู้ป่วยที่ต้อง

รักษาด้วยกญัชา จะต้องรับการรักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์มาก่อน หากไม่ทุเลาจึงจะรักษาด้วยกญัชา โดยจะเปิด

รักษาเฉพาะวันพุทธ ในเวลาราชการเท่านั้น 

สยามรัฐ   -เสนอข่าว รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รก.อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเกียรติจาก 

พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล ผอ.สถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่ง

ประเทศไทย เป็นประธานเปิดอบรมหลักสตูรการแพทย์แคนนาบินนอยด์ :การใช้ยากญัชารักษาผู้ ป่วย แผนปัจจุบัน

แผนไทย รุ่นที่ 6 ระหว่าง 26-30 ส.ค.62 ทั้งนี้  เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรการแพทย์และผู้สนใจให้มีความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกัญชา กฎหมายกัญชา การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามเนื้ อหาหลักสูตรแบบสห

วิทยาการ 

มตชินออนไลน ์ 

ไอเอน็เอน็ 

  -เสนอข่าว Mr. Emanuel Pulis CEO บริษัท ไวคิง ซีพี เฮลท ์จ ากดั ประเทศมอลตา เปิดเผยภายหลัง การลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชุมสดุยอดกญัชาทางการแพทย์ระดับโลก กรุงเทพ 2020 ว่า ทางบริษัทฯจะร่วมกับ

มหาวิทยาลัยรังสติ จัดงานประชุม Medical Cannabiz Summit World ประเทศไทย ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2563 

เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็เกี่ยวกบัการใช้กัญชาทางการแพทย์จากทั่วโลก โดยจะผู้ร่วมงานมากถึง 2,500 คน

จากทั่วทุกมุมโลก อย่างไรกต็าม ภายในปีนี้  จะมกีารจัดงาน Medical Cannabiz Summit World ขึ้น ณ ประเทศมอลตา 

ในทวีปยุโรป ในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ ขอเชิญทุกภาคส่วนในประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วย 

เวบ็ไซตส์ยามรัฐ   -เสนอข่าว นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  ได้เดินทางมาดูสถานที่ที่จะท าการ

เพาะพันธุส์มุนไพรกญัชา อยู่ด้านหลังร้านกาแฟสดคุณหญิง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือิง จ.กาญจนบุรี ในเนื้ อที่ 3 ไร่  ก่อน

เดนิทางไปเปิดประชุมสมัมนาโครงการขบัเคล่ือนกญัชาพืชสมุนไพรเพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดกาญจนบุรี โดย

มีเกษตรกรจากอ าเภอต่างๆ รวม 13 อ าเภอเข้าร่วมฟังบรรยาย พร้อมกล่าวว่า ได้มาดูพ้ืนที่แปลงเพาะพันธุป์ลูกพืช

สมุนไพรกัญชาของจ.กาญจนบุรี พบว่ามีความพร้อมมากๆ หลังจากแปลงเพาะปลูกจังหวัดล าปางเสรจ็สิ้น ทางของ

จังหวัดกาญจนบุรี กเ็ริ่มด าเนินการต่อทนัที  ทั้งนี้ พ่ีน้องเกษตรกรยังปลูกไม่ได้ เพราะมีความผิด หากปลูกไปแล้ว

เจ้าหน้าที่ทราบจะถูกจับกุมด าเนินคดีตามกฎหมาย  จะปลูกได้กค็ือต้องได้รับอนุญาตจาก ปปส.และจะขออนุญาตได้ 

เกษตรกรกต้็องรวมตวัตั้งกนัเป็นกลุ่มวิสาหกจิชุมชุน ร่วมกบัหลายหน่วยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา คณะแพทย์

ศาสตร์ คณะเภสชักร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปลูกได้ในเชิงวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น   

 นโยบายรบัยาใกลบ้า้น 

คมชัดลึก  

กรงุเทพธรุกจิ 

MTHAI 

  -เสนอสกูป๊ข่าว วันที่ 1 ตลุาคม 2562 ผู้ป่วยในสทิธหิลักประกนัสขุภาพแห่งชาต ิหรือบตัรทอง สามารถเลือกได้ว่าจะ

รับยาที่โรงพยาบาลหรือจะสมัครใจรับยาที่ ร้านยาในชุมชนแทน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและลดเวลารอรับยาใน

โรงพยาบาล ซึ่งระยะแรกจะม ีรพศ./รพท. สงักดั สธ. เข้าร่วม 50 แห่ง และร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีคุณภาพมีเภสชั

กรอยู่ประจ า(ข.ย.1) 500 แห่งกระจายทั่วประเทศ อย่างไรกต็าม ก่อนหน้านี้  สปสช. มีการน าร่องโครงการ "ร้านยา

ชุมชนอบอุ่น" ในพ้ืนที่กทม. แต่เป็นการเน้นเฉพาะเร่ืองการส่งเสริมสขุภาพ และป้องกนัโรค คาดว่าเภสชักรประจ าใน

ร้านยาชุมชนอบอุ่น จะเป็นเภสชักรประจ าครอบครัว ช่วยเตมิเตม็ระบบสขุภาพของประเทศ และตอบสนองนโยบายของ 

นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ในการจัดระบบเพ่ือให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านยาคุณภาพ เพ่ิมความ

สะดวกให้กบัประชาชนไม่ต้องรอควิรับยา และช่วยลดความแออดัในโรงพยาบาล 

      ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าเวิร์กชอ็ปร่วมกนัในวันที่ 1 ตลุาคมนี้  เพ่ือสร้างทางเลือกที่เหมาะสม และมั่นใจ

ว่าจะได้ยาที่มคุีณภาพมาตรฐาน  ซึ่งประมาณการไว้ว่า หากผู้ป่วยมาเตมิยาที่ร้านยา ทางร้านจะได้ค่าด าเนินการราว 70 

บาทต่อครั้ง โดยร้านไม่จ าเป็นต้องสตอ็กยา แต่ให้ทางโรงพยาบาลส่งเข้ามาแทน รวมถึงมีงบให้โรงพยาบาลเป็นค่า

บริหารจัดการต่อร้านราว 3 หมื่นบาท ซึ่งงบในส่วนนี้ เป็นงบประมาณใหม่ที่ใส่เข้าไป ไม่รบกวนงบประมาณเดมิที่มอียู่ 

 

คมชัดลึก ไทยโพสต ์

มตชิน เดลนิิวส ์

สยามรัฐ ไทยรัฐ ผจก.

รายวัน 

อส.ท ารา้ยคนไขใ้นรพ. 

 -เสนอข่าว สื่อออนไลน์ได้แชร์และวิพากษ์วิจารณค์ลิปวิดโิอภาพวงจรปิดภายในรพ.ม.บูรพา   อ.เมือง จ.ชลบุรี มีกลุ่ม

จนท.อาสาสมคัรกู้ภัยและฝ่ายปกครอง เข้ามาท าร้ายคนไข้ที่เป็นวัยรุ่นชายที่นอนรักษาอยู่ในห้องฉุกเฉินของรพ. ถือเป็น

เรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง   ทั้งนี้  สาเหตเุนื่องมาจาก จนท.ได้ตั้งด่านกวดขนัวินัยการจราจรที่บริเวณสายเล่ียงเมอืงชลบุรี 

ต.แสนสขุ อ.เมอืงชลบุรี มวีัยรุ่นขี่รถจักรยานยนตห์ลบหนีการเรียกตรวจค้นโดยขบัรถพุ่งชนนายขวัญชัย ช่างเหลก็ อายุ 

57 ปี อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เมืองชลบุรี ได้รับบาดเจบ็อาการสาหัส ขณะนี้ รักษาตัวอยู่ที่รพ.ชลบุรี ขณะที่

วัยรุ่นคนดังกล่าวได้รับบาดเจบ็เช่นกนัถูกน าตัวส่งรพ.ม.บูรพา จากนั้นกลุ่มจนท.ในคลิปได้ตามไปถึงท าร้ายวัยรุ่นคน

ดงักล่าว 
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   -  ด้านนายประกาศิต ศึกสงคราม ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.เมืองชลบุรี เปิดเผยว่า คืนเกดิเหตุยอมรับ

ว่าห้ามไม่ทนั พอรดูม่านเสรจ็กทุ็บเลย อส.คนลงมอืมอีารมณโ์กรธ เนื่องจากพ่ีที่ร่วมงานและรักกนัมากถูกจยย.ชนได้รับ

บาดเจบ็สาหัสชีพจรต ่ามาก เหตุการณ์ที่เกิดขึ้ นต้องขอโทษทุกคนด้วยในฐานะผู้บังคับบัญชาโดยตรง ขอรับผิดชอบ

ทั้งหมด แม้จะโดนโทษทางวินัยกต็าม ซึ่งกจ็ะต้องรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบต่อไป 

 - ด้านนายภัครธรณ ์เทยีนไชย ผู้ ว่าฯชลบุรี กล่าวว่า จะตั้งคกก.ขึ้นมาสอบสวนข้อเทจ็จริง ส่วนความผดิกต้็องว่าไปตาม

ข้อเทจ็จริง กต้็องดูว่าผู้บงัคบับญัชาในขณะนั้นห้ามไม่ทนั ซึ่งจะต้องมกีารตรวจข้อเทจ็จริงเหมอืนกนั 

  - นพ.สรุิยา โปร่งน า้ใจ ผอ.รพ.ม.บูรพา ชี้ แจงว่า เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นเวลาประมาณ 02.00 น. ในแผนกฉุกเฉิน และ

ไม่ใช่พ้ืนที่มีผู้ป่วยหนัก จึงมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อย ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลหญิง ก่อนเกิดเหตุได้เชิญชุดเจ้าหน้าที่ในคลิป

ออกไปด้านนอก แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร และหลังเกิดเหตุการณ์ได้มีการติดต่อเพ่ือจะมาขอโทษกัน แต่

ปรากฏว่ามคีลิปเผยแพร่ออกไปก่อน ท าให้เรื่องบานปลาย ซึ่งไม่ทราบว่าคลิปดงักล่าวออกมาได้อย่างไร 

-นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ กล่าวว่า เร่ืองที่รพ.ม.บูรพา จ.ชลบุรีไม่ได้อยู่ในสงักดั 

สธ. แต่กรณกีารใช้ความรนุแรงในโรงพยาบาลเป็นเร่ืองไม่ควรท าอยู่แล้ว อย่างกรณีที่เกดิขึ้นกบัรพ.ในสงักดั สธ. ซึ่งคง

ต้องก าชับไปยังผอ.รพ.ทั่วประเทศต้องให้การดูแลโดยสกรีนคนเข้ามาเย่ียมผู้ป่วยในโรงพยาบาลด้วย กรณีที่เข้าไปทุบ

ผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินนั้นแสดงว่าระบบรักษาความปลอดภัยหย่อนยาน ยืนยันว่าผู้ที่กระท าความรุนแรงใน โรงพยาบาล

จะมามอบกระเช้าขอโทษแล้วจบไม่ได้ ต้องด าเนินคดอีย่างเดด็ขาดอยู่แล้ว เพราะการใช้ความรนุแรงในโรงพยาบาลเป็น

เรื่องไม่สมควร 

 

เดลินวิส ์

สอบพยาบาลใชปั้สสาวะลา้งแผล 

  -เสนอข่าว นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสขุ กล่าวถึงกรณีมีพยาบาลยอมรับว่า ใช้น า้

ปัสสาวะมาล้างแผลผู้ป่วยว่า ถอืว่าเป็นการท าผดิมาตรฐานวิชาชีพอยู่แล้ว ไม่มีต ารับต าราหรือบทเรียนใดมาบอกว่า ให้

เอาของเสียเหล่านี้มาให้บริการรักษาผู้ป่วย หากท าเช่นนี้  แสดงว่าเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดี มีความกดดันอะไร 

หรือไม่ แต่กอ็ย่ามาลงกับประชาชน กรณีนี้ อย่ามีใครออกมาปกป้องคนที่ท าเช่นนี้ ในโรงพยาบาล มิฉะนั้นจะถือว่ามี

ความผดิด้วย เรื่องนี้ ต้องมกีารตรวจสอบอย่างจริงจัง 

เดลินวิส ์คอลัมน์ตรีศูล -เสนอว่า ชอบที่นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รมว.สธ. รับมือกบัข่าวกนิปัสสาวะรักษาโรคแบบไม่เสยีเวลาชี้ แจงเพ คงเพ้ียน

เตม็ท ีหากสธ.รณรงคห้์ามกนิปัสสาวะอุจจาระ เพราะผู้มีสติสมัปชัญญะบริบูรณ์ไม่ท าอยู่แล้ว  รมต.ไม่จ าเป็นต้องตอบ

ทุกเร่ือง  ควรที่ครม.ทั้งคณะ และ นายกฯ เลือกเฉพาะค าถามที่สมควรตอบ ข้อดอีย่างหนึ่ง เล่ียงการประคารมกบัสื่อได้

เป็นอย่างด ี 

 

ไทยรัฐ  

คอลัมน์ชกหลังข่าว  

การบริหารงานของอย. 

-เสนอข่าว ยาดมีอียู่ที่ อย. เพราะไม่ว่า นายอนุทนิ ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสขุ จะมีข้อสั่งการ

อะไรลงมา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค ์เลขาธกิาร อย. พร้อมทมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กพ็ร้อมเด้งรับปฏบิตัติามอย่างเร่ง

รีบ ทั้งเรื่องกญัชาทางการแพทย์ และล่าสดุเรื่องให้ อย.เร่งพิจารณาออกใบอนุญาตผลิตภัณฑส์มุนไพรให้เรว็ หากพบมี

ความปลอดภัยให้ด าเนินการให้เสรจ็ภายใน 1 วัน แต่หากเจอสิ่งที่เป็นพิษกต้็องเอาผดิภายใน 1 ชั่วโมง งานนี้  คุณหมอ

ธเรศ รับลูกจัดให้ทนัควัน วางแผนเตรียมดงึระบบไอทกีารเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆมาช่วยเตม็ที่ หน่วยใดงานไม่เดินรีบมา

ขอยาดจีาก อย. ด่วน 

 

กรงุเทพธรุกจิออนไลน์ 

เวบ็บางกอกบซินวิส ์

เวบ็ workpoint 

เวบ็ sanook 

 

 

จนท.พยาบาลปลอมวุฒิ 

   -เสนอข่าว ชาวบ้านใน อ.ปากชม จ.เลย ร้องเรียน สสจ.เลย กรณีนายโกวิท อนิทสอน หนุ่มพยาบาล รพ.ปากชม จ.

เลย ปลอมวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์เข้าท างานที่รพ.ปากชม ในแผนก

ฉุกเฉิน นาน 11 ปี จนได้รับการบรรจุ 

  - นพ.ปรีดา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า ได้มกีารตรวจสอบข้อมูลประจ าปีเมื่อเดอืน ม.ิย.ของทุกปี ตรวจสอบจนท.

พยาบาลทั้งจังหวัด เรื่องหมดอายุและการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ และมกีารทวงถามไปยังนายโกวิทหลายคร้ัง กระทั่ง

จนท.สงัเกตว่าใบประกอบวิชาชีพผิดสงัเกต จึงสอบถามไปยังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น และสภาการพยาบาล 

จนได้รับหนังสอืเป็นลายลักษณอ์กัษรว่าเป็นของปลอม จึงสั่งให้หยุดปฏบิตัหิน้าที่ และตั้ง คกก.ตรวจสอบข้อเทจ็จริง ได้

เชิญเจ้าตวัให้ปากค าเมื่อ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าตัวยืนยันว่าเป็นวุฒิปลอมจริง และจะท าเร่ืองอนุมัติถึง ผวจ.เลยให้เซน็

ออกจากราชการ รวมถงึนายโกวิทต้องรับโทษทางคดอีาญา ใช้เอกสารทางราชการปลอมแปลง 
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ไทยรัฐ 

รอ้งเอาผิด รพ. 

   -เสนอข่าว นายนิตศิักดิ์ มขีวด ทนายความอาสาฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายเผยว่า นาย       จีรทปีต์ อนิทโีชติ และ 

น.ส.อารยา สมบตัติรา สองสามภีรรยาร้องขอให้สภาทนายความด าเนินคดแีพ่งและอาญากบั รพ.รัฐ 2 แห่ง รพ.เอกชน 

1 แห่ง และผู้เกี่ยวข้อง สบืเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 น.ส.อารยาเจบ็ท้องตั้งครรภ์หลัง 7 เดือนเกดิครรภ์เป็นพิษไป

พบแพทย์ รพ.แห่งแรกถูกปฏเิสธการรักษา อ้างว่าอุปกรณ์ไม่พร้อม ย้ายไป รพ.ที่ 2 ปฏเิสธอกี ให้ไปรพ.ที่ 3 ปฏเิสธ

สทิธิ์ให้กลับรพ.แรก หลังเข้ารักษาตวั 2 วัน บุตรในครรภ์ตาย โดยแพทย์ไม่ดูแลรักษาตามวิชาชีพบริการไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานสาธารณสขุ พ.ร.บ.ประกนัสขุภาพปี 45 มาตรา 18 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุฉบบัปีที่ 8 ผู้เสยีหายไป

แจ้งความที่ สน.บางนา 2 ปี คดไีม่คบื วันที่ 29 ส.ค. เวลา 10.30 น. ตนกบัผู้เสยีหายจะไปพบพนักงานสอบสวนถาม

ความคบืหน้าคด ี

 

ข่าวสด 

มตชิน 

ส านักข่าวไทย 

เวบ็กระปุก 

เวบ็มตชิน 

รอ้งปวีณาท าลูกโคม่า 

   -เสนอข่าว น.ส.ธดิารัตน์ พาพ่วง อายุ 34 ปี อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน จ.จันทบุรี และนายณัฐพงษ์ บุญลิขิต 

สาม ีอายุ 35 ปี ขรก.ครใูน จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร้องทุกขต่์อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธปิวีณาฯ กรณน้ีองสมาร์ท ลูก

ชายวัย 5 เดือนซึ่งได้จ้างให้ยายกุ้ง อายุ 60 ปี เลี้ ยงดู ปรากฎว่าลูกชายมีอาการเลือดคั่งในสมองขณะฝากเลี้ ยง น าตัว

ส่งไปรักษาที่รพ. นอนรักษาตัวนานกว่า 20 วันอาการยังไม่ดีขึ้น แพทย์ให้ยากนัชักเพ่ือควบคุมอาการ ใส่เครื่องช่วย

หายใจน าตัวเข้าห้องไอซียู ตรวจพบมีเลือดออกในสมอง ได้ไปแจ้งความที่ สภ.เมืองจันทบุรี เข้าตรวจที่บ้านยายกุ้ง 

ล่าสดุรอผลตรวจจากแพทย์ ยังไม่สามารถแจ้งข้อหาใครได้ จึงมาขอความช่วยเหลือจากมูลนิธปิวีณาฯ ช่วยท าความจริง

ให้ปรากฏ ที่ผ่านมายายกุ้งยืนยันว่าวันเกดิเหตกุ าลังบดข้าวเพ่ือป้อนเดก็อกีคน ได้ยินเสยีงน้องสมาร์ทนอนร้องไห้ เดิน

ไปดูกพ็บว่าคออ่อน ตาลอยแล้ว  หลังรับเร่ืองนางปวีณาประสาน พล.ต.ต.วัฒนา ย่ีจีน ผบก.จ.จันทบุรี และ นพ.เกรียง

ศักดิ์ วัชรนุกูลเกยีรต ิผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี โดยจะเดนิทางไปเย่ียมอาการน้องสมาร์ทพร้อมสอบถามหาสาเหตุ

ต่อไป 

 บุหร่ีไฟฟ้า 

เดลินวิส ์คอลัมน ์

จดหมายถงึเดลินวิส ์

  -เสนอจดหมายจาก ผู้ใช้นามว่า สงิห์อมควัน ว่า ได้อ่านข่าวการลงทะเบยีนครอบครองกญัชาแล้ว รู้สกึดีใจแทนผู้ ป่วย

ที่จะได้แนวทางใหม่รักษาโรค เมื่อหันมาดูสถานการณข์องผู้ใช้บุหร่ีไฟฟ้าที่ต้องการแนวทาง ใหม่ ๆ ในการลดอนัตราย

จากการควันบุหร่ีและปกป้องสขุภาพของเราเอง แต่กลับไม่ได้รับโอกาสนั้น เพราะบุหร่ีไฟฟ้ายังเป็นสนิค้าผิดกฎหมาย

ในประเทศ โดยมกีารอ้างว่าบุหร่ีไฟฟ้าอนัตรายไม่ต่างจากบุหร่ีที่มีการเผาไหม้  ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้ว บุหร่ีไฟฟ้าไม่มี

การเผาไหม้ จึงปล่อยสารอนัตรายออกมาน้อยกว่าการสบูบุหร่ีเป็นอย่างมาก และเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ ขณะที่

กลุ่มรณรงคต่์อต้านบุหร่ีไทยกลับเลือกที่จะเดนิสวนทาง มองข้ามประโยชน์ของบุหร่ีไฟฟ้าที่อาจจะช่วยลดอนัตรายให้กบั

ผู้สบูบุหร่ี และสนับสนุนการแบนบุหร่ีไฟฟ้า โดยอ้างว่าบุหร่ีไฟฟ้ามสีารเคมอีนัตรายที่ไม่มใีนบุหร่ีมวน 

    ด้านเจ้าของคอลัมน์ หากรัฐบาลของไทย ต้องการปกป้องปอดของคนไทยให้ได้รับอนัตรายจากการสบูบุหร่ีและได้รับ

ควันบุหร่ีมือสองให้น้อยลง น่าจะเปิดใจกับเร่ืองบุหร่ีไฟฟ้าเหมือนในหลาย ๆ ประเทศ หรือเหมือนเปิดใจกับกัญชา 

เพ่ือช่วยคนไทยสบูบุหร่ีกว่า 10 ล้านคน 

 รพ.วชิระภูเก็ตโพสตข์อบริจาคซ้ือเคร่ืองมือแพทย ์

Thebangkokinsigh 

เวบ็ไซตเ์ดลินวิส ์

ผู้จัดการออนไลน ์

 -เสนอข่าว นายเรวัต อารีรอบ อดตีส.ส.ภเูกต็ พรรคประชาธปัิตย์ ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการรมว.สธ. (ประจ านายสาธติ 

ปิตเุตชะ) ให้สมัภาษณถ์งึ กรณนีพ.บุญเลิศ ศรีไพโรจน์กุล แพทย์เชี่ยวชาญศัลยกรรมปราสาท รพ.วชิระภเูกต็ จ.ภเูกต็ 

โพสต์เฟซบุก๊ขอรับเงินบริจาคเพ่ือซื้ อกล้องไมโครสโคปที่ใช้ส าหรับผ่าตัดสมอง เนื่องจากเคร่ืองเก่าไม่มีประสทิธภิาพ

และโฟกัสไม่ได้ ว่า หลังจากที่ได้รับทราบเร่ืองดังกล่าว ทางนายอนุทนิ ชาญวีรกุล รมว.สธ. และนายสาธิต ปิตุเตชะ 

รมช.สธ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบให้ตนเข้าหารือกบัปลัด สธ.เพ่ือจัดหางบประมาณในการจัดซื้ อเครื่องมือผ่าตัดสมอง

ให้ทนักบัการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน และทางปลัด สธ.ได้จัดหางบเร่งด่วนในการจัดซื้ อครุภัณฑไ์ว้แล้ว โดยในวันศุกร์ที่ 

30 ส.ค. นี้ตนจะไปที่รพ.วชิระภเูกต็หารือกบัผู้บริหารโรงพยาบาลเพ่ือดูว่ายังมปัีญหาอปุสรรคอื่น ๆ อกีหรือไม่ 

 น ้าสีฟ้าปริศนา 

ข่าวสด ช่องone 

มตชินออนไลน ์

เวบ็ไซตค์มชัดลึก 

ผู้จัดการออนไลน ์

  -เสนอข่าว นายพัฒนเศรษฐ์ เหมอืงหม้อ ปลัด อ.เวียงเชียงรุ้ง น าจนท.อาสารักษาดนิแดน อ.เวียงเชียงรุ้ ง จ.เชียงราย 

เข้าตรวจและเกบ็ตวัอย่างน า้บริเวณสวนข้างบ้านนายเจริญศักดิ์ ชุมภดู ี50 ปี บ้านเลขที่ 86 หมู่บ้านร่องบัวทอง ม.9 ต.

ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง หลังขดุหลุมเพ่ือเตรียมปลูกต้นล าไย เมื่อฝนตกท าให้หลุมมนี า้ขงัสฟ้ีาเข้ม ขณะที่บริเวณใกล้เคียง

พบกระป๋องบรรจุสฟ้ีาที่ใช้ทาบ้าน เมื่อน ามาผสมน า้ พบว่าสเีหมือนน า้ที่อยู่ในหลุม จนท.สาธารณสขุ จึงน าตัวอย่างน า้
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เวบ็ไซตแ์นวหน้า ไปตรวจสอบและรอผลพิสจูน์ต่อไป 

เวบ็ไซตก์ระปุก     -เสนอข่าว อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ได้โพสตข้์อความผ่านทาง เฟซบุก๊ Jessada Denduangboripant ระบุว่า บ่อน า้สฟ้ีาที่เชียงรายอาจมีสารเคมี

ปนเป้ือน เตอืนไม่ควรตกัมาดื่มกนิหรือบูชา แต่ควรแจ้งหน่วยงานทางธรณีวิทยามาตรวจสอบ คาดมาจากกระป๋องสทีา

บ้าน 

 ประชากรโลกขาดแคลนน ้าดืม่สะอาด 

Thestandard   -เสนอข่าว องคก์ารสหประชาชาต ิออกรายงานเตือนว่า ประชากรโลกกว่า 2 พันล้านคนก าลังขาดแคลนน า้ดื่มสะอาด 
โดยปัจจุบนัมปีระเทศไม่ถงึ 15% ที่สามารถจัดหาทรัพยากรส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่ประชากรได้   จากการ
ส ารวจ 115 ประเทศที่ส่วนใหญ่มีรายได้ต ่าและรายได้ปานกลาง ซึ่งมีประชากรรวม 4.5 พันล้านคน พบว่า ประชากร

กว่า 2.2 พันล้านคนไม่สามารถเข้าถงึน า้ดื่มสะอาดได้ ขณะที่ 4.2 พันล้านคนได้รับผลกระทบจากการจัดการสาธารณสขุ

ที่ไม่ด ีและ 3 ล้านคนยังไม่สามารถเข้าถงึแม้กระทั่งแหล่งล้างมอืพ้ืนฐาน ซึ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดเชื้ อที่เกดิ

จากน า้ ขณะที่ 65 ประเทศมอีตัราการถ่ายอจุจาระในที่โล่งแจ้งมากกว่า 2% ของประชากร โดยทั่วโลกมปีระชากรมากถงึ 

673 ล้านคนที่ต้องขับถ่ายในที่โล่งแจ้ง และจ านวนนี้มี 7 ประเทศที่ไม่มีแผนจัดการกับการขับถ่ายในที่โล่ง  ถึงแม้
จ านวนประชากรที่ขับถ่ายอุจจาระในที่โล่งแจ้งจะลดลงจาก 1.3 พันล้านคนในปี 2000 แต่กยั็งเป็นปัญหาร้ายแรง 

เนื่องจากทั่วโลกมีประเทศเพียง 54% ที่ตั้งเป้าลดอตัราการขับถ่ายอุจจาระในที่โล่งให้หมดสิ้นภายในปี 2030   ทั้งนี้  
ข้อมูลจากองคก์ารยูนิเซฟระบุว่า อจุจาระเพียง 1 กรัมมไีวรัสมากถงึ 10 ล้านตวั และแบคทเีรีย 1 ล้านตวั  
     ยูเอน็เผยว่า นับตั้งแต่ปี 2015 เงินกองทุนช่วยเหลือด้านน า้และสขุาภิบาลมสีดัส่วนเพ่ิมขึ้นจากงบประมาณช่วยเหลือ
ทั่วโลก โดยปี 2017 กองทุนด้านนี้มีสดัส่วน 4.5% ของงบประมาณช่วยเหลือทั้งหมด แต่ตัวเลขดังกล่าวยังน้อยกว่า ปี 

2000 ที่มสีดัส่วนราวๆ 7%     ความกงัวลจากผลส ารวจดงักล่าว ท าให้สหประชาชาตแิละองคก์ารอนามัยโลกเรียกร้อง

ให้ประเทศทั่วโลกลงทุนพัฒนาแหล่งน า้ดื่มสะอาด และระบบสขุาภิบาลเพ่ิมขึ้น  

 

คมชัดลึกผจก.ออนไลน์ 

เวบ็ข่าวสด ส านักข่าว

ไทย เวบ็สยามรัฐ 

Nationtv One31.net 

INN เวบ็มตชิน 

เวบ็คมชัดลึก  

เวบ็แนวหน้า 

ยาแกไ้อผสมน ้าใบกระท่อม 

   -เสนอข่าว นายสุทวิทย์ อุบลจินดา อายุ 41 ปี ชาว จ.สงขลา ถูกจับกุมพร้อมของกลางยาแก้ไอซึ่งใช้ส าหรับเป็น

ส่วนผสมในการท าน า้ใบกระท่อม หรือ 4 คูณ 100 จ านวนกว่า 2,000 ขวด และรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ริมถนนสายเอเชีย 

หาดใหญ่พัทลุง หมู่ 8 ต.ท่ามิหร า อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง นายสทุวิทย์ให้การภาคเสธ อ้างว่าเป็นเพียงพนักงานขับรถ

ของ หจก.ภานุศักดิ์ขนส่ง ให้ขบัน าสนิค้าจากกรงุเทพฯ มาส่งที่จังหวัดในเขตภาคใต้เท่านั้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา

มยีาแผนปัจจุบนั ยาอนัตราย (ยาแก้ไอ) ไว้ในครอบครอง เพ่ือขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนส่งตัวให้ สภ.เมืองพัทลุง 

ด าเนินคด ี

 การบริการดา้นการแพทยฉุ์กเฉิน 

มตชิน ไทยโพสต ์

แนวหน้า  

เวบ็ไซตม์ตชิน 

ทวีีช่อง 

NBT,TNN,Thaipbs 

   -เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือการบริการด้าน

การแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Service: HEMS) ระหว่างสพฉ. โดยม ีร.อ.นพ.

อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ. และนายจุฬา สุขมานพ ผอ. กพท. ร่วมลงนาม  นายอนุทินกล่าวว่า ส าหรับการ

เคลื่อนย้ายผู้ ป่วยทางอากาศ เดิมการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นของภาคเอกชน ซึ่งผู้ ป่วยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง แต่

หลังจากนี้ ไปการให้บริการดงักล่าวจะไม่เสยีค่าใช้จ่าย เนื่องจากขณะนี้ ได้รับงบประมาณรัฐบาลเข้ามาสนับสนุน หากไม่

เพียงพอกย็ังสามารถขออนุมัติเพ่ิมเติมได้ และเชื่อว่าการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์จะท าให้

ผู้ป่วยมโีอกาสรอดชีวิตสงูขึ้น และหลังจากนี้ จะต้องมีการสร้างเครือข่ายในการบริการช่วยชีวิตผู้ ป่วยทางอากาศมากขึ้น 

โดยจะเชิญชวนนักบนิจิตอาสาที่มคีวามต้องการจะช่วยเหลือชีวิตคนเข้ามาร่วมโครงการนี้ ด้วย การบริการด้านการแพทย์

ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือการล าเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยานเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ส าหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นการบูร

ณาการการท างานจากหลายภาคส่วน อาท ิสพฉ. เป็นผู้จัดให้มีระบบการล าเลียงผู้ ป่วยทางอากาศ สธ.สนับสนุนด้าน

บุคลากรทมีแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ กระทรวงกลาโหมสนับสนุนอากาศยานจากทุกเหล่าทพั โดยการลงนามครั้งนี้ ได้

จัดท าข้อตกลงเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือประชาชนผู้ ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับการช่วยหรืออย่างทันท่วงที ให้สอดคล้องกับ 

พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 เรื่อง การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์ และ พ.ร.บ.การแพทย์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 

  ด้าน ร.อ.นพ.อจัฉริยะ แพงมา เลขาธกิาร สพฉ. กล่าวเพ่ิมเติมว่า ได้เริ่มปฏบิัติการฉุกเฉินทางอากาศตั้งแต่ปี 2552 
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จนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมาได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ ป่วยฉุกเฉินทางอากาศยานแล้ว 357 ครั้ง และสถิติการรอดชีวิตสูงมาก 

โดยผู้ที่รับบริการจะต้องเป็นผู้ป่วยวิกฤต เช่น โรคทางสมอง ระบบหายใจ และอุบัติเหตุรุนแรง ซึ่งรพ.ในพ้ืนที่ห่างไกล

หากส่งผู้ ป่วยฉุกเฉินทางบกเพ่ือไปอีกรพ.อาจไม่ทันเวลาผู้ ป่วยอาจเสียชีวิตระหว่างน าส่งได้ ส าหรับรูปแบบการ

ให้บริการแบ่งเป็น 4 กรณี ได้แก่ การบินไปรับที่จุดเกิดเหตุ การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างรพ. การล าเลียงทีมแพทย์และ

เวชภัณฑ ์และการล าเลียงอวัยวะภายใต้หลักเกณฑท์ี่จะขึ้นบนิ โดยจะต้องดูสภาพผู้ป่วยว่าเหมาะสมที่หรือไม่ โดยแพทย์

จะเป็นผู้พิจารณาสภาพภมูปิระเทศ สภาพภมูอิากาศ ตลอดจนความพร้อมของอากาศยาน กรณีหากแจ้งผ่าน สพฉ. จะ

ดูแลรับผดิชอบภายใต้กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน โดยคิดอตัราชั่วโมงบินละ 4 หมื่นบาทต่อ 1 เครื่องยนต์ โดยเบื้องต้น

งบประมาณของกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินจะได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ปีละ 1,000 ล้านบาท ข้อมูลเบื้องต้นประเทศไทย 

มผู้ีป่วยที่เข้าไปรักษาในห้องฉุกเฉิน ปีละ 35 ล้านคร้ัง โดยโทรผ่านขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 ปีละ 1 ล้านครั้ง 

และมผีู้ป่วยใช้บริการชุดปฏบิตักิารแพทย์ฉุกเฉิน 1.8 ล้านคร้ัง มผีู้ป่วยวิกฤต 3 แสนครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน

ทางบก 

 

ประชาชาตธิรุกจิ 

ศูนยก์ารแพทยส์วนสมเด็จ 

   -เสนอข่าว นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ขอเช่าพ้ืนที่ ร.ฟ.ท. บริเวณโซน D 

ตดิ ถ.ก าแพงเพชร 2 ตรงข้ามกบัสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ ใกล้สถานีกลางบางซื่อของรถไฟฟ้าสายสแีดง (บางซื่อ-

รังสติ) เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งของกรมการแพทย์และศูนย์การแพทย์แห่งใหม่ วางแผนจะเปิดบริการในปี 2564 โดยได้มีการ

ลงนาม MOU เมื่อเดอืน ม.ค.61 และบอร์ด ร.ฟ.ท.อนุมตัเิมื่อต้นปี 2562 ขณะที่กรมการแพทย์จะสร้าง รพ.บุรฉัตรไช

ยากร (รถไฟ) อยู่บนที่ดินติดกนั พ้ืนที่ 10 ไร่ ให้ ร.ฟ.ท. โดยหักค่าก่อสร้างจากค่าเช่า เป็น รพ.ขนาด 60 เตียงที่จะ

ย้ายมาจากย่านมกักะสนั รปูแบบเป็นอาคารสงู 30 ชั้น จ านวน 2 อาคาร รวมถึงจะมีศูนย์อุบัติภัยทางรางแห่งแรกของ

ประเทศไทยรองรับผู้ป่วยเกดิอบุตัเิหตจุากกรณรีถไฟตกรางหรือชนกนัด้วย คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี 2567 

 โรคท่ีมากบัฤดูฝน 

กรงุเทพธรุกจิ 
เวบ็ไซตก์รงุเทพธรกจิ 

เวบ็ไซตม์ตชิน 

  -เสนอข่าว  นพ.อษัฏางค์ รวยอาจิณ รองอธบิดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝนท าให้ในหลายพ้ืนที่

ของประเทศไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประชาชนควรระมัดระวังอาจเจบ็ป่วยได้ง่าย กรมฯจึงมอบหมายให้ส านักงาน

ป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ และสถาบันป้องกนัควบคุมโรคเขตเมืองเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวัง

สถานการณ์ในพ้ืนที่ รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือดูแลประชาชนที่อาจได้รับ

ผลกระทบดังกล่าว ค าแนะน าส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมรับมือกบัลมพายุ หากอาศัยอยู่บริเวณพ้ืนที่

เสี่ยงควรรีบเคลื่อนย้ายไปอยู่ในพ้ืนที่ปลอดภัย โดยเฉพาะเดก็ ผู้สงูอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแล นอกจากนี้  ควร

จัดเตรียมน า้ อาหารแห้ง ไฟฉาย ตลอดจนยารักษาโรค ให้พร้อม ขอให้ประชาชนหลีกเล่ียงอยู่กลางแจ้ง ไม่อยู่ใกล้

ต้นไม้สูง เสาไฟฟ้า ป้ายโฆษณา ควรหลบในตัวอาคารที่มีความมั่นคง ไม่ควรใช้โทรศัพท์ และหลีกเล่ียงการใช้

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด นอกจากนี้ควรระมดัระวังโรคที่อาจเกดิขึ้นภายหลังเหตกุารณ์ เช่น โรคฉ่ีหนู โรคทางเดินหายใจ 

และโรคอุจจาระร่วง เป็นต้น โดยประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือด้านการป้องกันควบคุมโรคได้จากส านักงาน

สาธารณสขุหรือส านักงานป้องกนัควบคุมโรคในพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่ฝนตกหนักให้เตรียมรับมือกบัน า้ท่วม ขอให้ประชาชน

ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด ขอให้ยึดหลัก "3 ห้าม 2 ให้" โดย 3 ห้าม ได้แก่ 1.ห้ามเล่นน า้ 2.

ห้ามหาปลา/เกบ็ผกั 3.ห้ามดื่มสรุา และ 2 ให้ ได้แก่ 1.ให้สวมเสื้อชูชีพ และ 2.ให้เดินทาง เป็นกลุ่มเพ่ือคอยดูแลกนั

และกนั  

 

ข่าวสด 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคไขห้วดัใหญ่ 

   - เสนอข่าว นพ.ณรงค ์อภิกุลวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์ กล่าวว่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์

ใหม่ A H1N1 เป็นโรคตดิต่อระหว่างคนสู่คน อาการจะคล้ายกบัการเป็นไข้หวัดทั่วไป แต่จะมคีวามรนุแรงมากกว่าโดย

สงัเกตอาการได้ดงันี้  มไีข้สงูราว 38 องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้น ปวดเมื่อยตามร่างกาย ตามข้อ ไอ มเีสมหะ มนี า้มูก 

ปอดบวม เบื่ออาหาร บางรายมีอาการท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน สามารถติดต่อกนัผ่านทางน า้มูก น า้ลาย การไอหรือ

จาม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มโีรคประจ าตัว โรคหัวใจ โรคไต โรคปอด หรือผู้ที่ได้รับยากดภมูิ ผู้สงูอายุ คนอ้วน 

ผู้ที่ตั้งครรภ์ ผู้ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรได้รับวัคซีนป้องกนั และหากตดิเชื้อควรรีบพบแพทย์ภายใน 48 ชม. 

     - นพ.สมเกยีรต ิลลิตวงศา ผอ.รพ.ราชวิถ ีกล่าวว่า การป้องกนัไข้หวัดใหญ่ โดยพยายามอย่าเข้าใกล้ผู้ ป่วยไข้หวัด 

ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น ใช้ช้อนกลางตักอาหาร กินอาหารปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ หมั่นล้างมือให้สะอาด ออกก าลังกาย

สม ่าเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในที่ที่มีผู้คนจ านวนมาก หรือเป็นช่วงการระบาดของ



                                                             สรุปข่าววันที่  29 สงิหาคม  2562 7 
สื่อ ประเด็นข่าว 

 

เดลินวิส ์

โรค การฉีดวัคซีนเป็นวิธป้ีองกนัได้ดี 

   -  เสนอข่าว ศ.ดร.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้ อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ กล่าวว่า ข้อมูลจากรายงานโรคจากระบบเฝ้าระวัง ของส านักระบาดวิทยา เผยสถิติ โรค

ไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะใน จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ส.ค. 62 พบผู้ ป่วยแล้วกว่า 13,460 ราย และผู้ เสยีชีวิต 

2 ราย โดย 7 เดอืนแรกปี 62 สงูกว่าตลอดทั้งปี 61 ที่มจี านวน ผู้ป่วย 10,863 ราย และไม่พบผู้เสยีชีวิต  

 การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ข่าวสด    -เสนอข่าว  นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้ ช่วยอธบิดีกรม สบส. กล่าวว่า จากการเสยีชีวิตของพะยูนน้อยมาเรียม

ถอืเป็นกรณศีึกษา ท าให้หลายภาคส่วนหันมาตื่นตวัเรื่องขยะพลาสตกิและการรักษาสิ่งแวดล้อมกนัมากขึ้น ส าหรับกรม

ฯนั้นให้ความส าคัญกับการเป็นองค์กรสีเขียว และมีการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ

เพ่ิมพ้ืนที่สเีขยีวบริเวณโดยรอบอาคาร มกีารจัดกจิกรรมกระตุ้นจิตส านึกต่อส่วนรวมตามสขุบัญญัติข้อ 10 การมีส านึก

ต่อส่วนรวมและสงัคม โดยส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงบุคลากรเหน็คุณค่าของการมีส านึกรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกนั

ในสงัคม ช่วยกนัลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการใช้พลาสติก รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าโดยมีจุดบริการให้ยืมถุงผ้า นอกจากนี้

ยังให้ความส าคญักบัเรื่องการประหยัดพลังงานโดยการเลือกใช้หลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED ที่ช่วยประหยัด

ไฟประหยัดค่าใช้จ่าย มีการใช้แผงโซลาร์เซลล์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในอาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ มีการจัดท า

แบบก่อสร้างต้นแบบสถานบริการสขุภาพผู้ สูงอายุตามแนวทางเกณฑอ์าคารเขียวซึ่งช่วยอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม  กรมฯร่วมมือกบัม.เกษตรศาสตร์ในการพัฒนาต้นแบบอาคารสถานบริการสขุภาพสมรรถนะสูงที่เป็น

มติรกบัสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ก่อสร้างในโรงพยาบาลภาครัฐ ให้เป็นอาคารนวัตกรรมทั้งทางด้านกระบวนการออกแบบและ

ด้านเทคโนโลยีอาคาร เพ่ือพร้อมให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อมอกีด้วย 

 

ข่าวสด มตชิน 

 

 

 

 

 

ตรวจคดักรองธาลสัซีเมีย 

   - เสนอข่าว พญ.จริญญารัตน์ นิธิพิพัฒ์โกศล กุมารเวชกรรม รพ.แม่สาย จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า รพ.แม่สาย

ร่วมมอืกบัศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1เชียงรายให้บริการตรวจคัดกรองหญิงตั้งครรภ์ในพ้ืนที่ ตามแนวทางการ

ตรวจวินิจฉัยของธาลัสซีเมีย ซึ่งทางรพ.จะมีคลินิกที่เปิดให้บริการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียอยู่ 3 ประเภทได้แก่ 1. 

คลินิกฝากครรภ์เพ่ือคัดกรองภาวะธาลัสซีเมีย ซึ่งจะมีสตูินรีแพทย์ประจ า 2. คลินิกตรวจโรคเดก็ซึ่งจะมีกุมารแพทย์

ตรวจคัดกรองภาวะซีดตามโครงการมหัศจรรย์ 2,500 วัน 3. คลินิกตรวจโรคทั่วไป และอายุรกรรมให้บริการโดย

แพทย์อายุรกรรม 

 

ข่าวสด 

โรคมาลาเรีย 

   - เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ ดร.พญ.ศศิธร ผู้ กฤตยาคามี ราชบัณฑิตภาคีสมาชิก เปิดเผยถึงความคืบหน้า

การศึกษาวัคซีนฟัลซิปารัม และวัคซีนไวแวกซ์ว่า โรคมาลาเรียสายพันธุ์ไวแวกซ์ เป็นสายพันธุพ์บมากในไทย คนไทย

ป่วยน้อย แต่เป็นพาหะติดเชื้ อไม่ออกอาการจ านวนมาก หน่วยวิจัยมหิดลไวแวกซ์และหน่วยวิจัยโรคเขตร้อน-ออกซ์

ฟอร์ด จึงริเริ่มโครงการศึกษาการติดเชื้ อมาลาเรียในประเทศไทยเพ่ือศึกษารูปแบบการติดเชื้ อมาลาเรียไวแวกซ์ในคน 

และประเมินประสิทธิภาพของยาและวัคซีนมาลาเรียสายพันธุ์ไวแวกซ์   โครงการศึกษาดังกล่าวจะใช้นวัตกรรมแบบ

เร่งด่วน หรือ "ฟาสต์แทรก็" มาช่วยลดระยะเวลาการพัฒนาวัคซีน จากที่ต้องใช้เวลา 20 - 30 ปีกว่าจะน าวัคซีนมา

ใช้ได้ ท าให้เหลือเพียง 10-15 ปี หากท าได้ส าเรจ็ ไทยจะเป็นประเทศแรกในภมูิภาคเอเชียที่พัฒนาระบบฟาสต์แทรก็ 

นี้  ซึ่งก่อนน าวัคซีนมาใช้ในคนจะต้องผ่านการทดสอบประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของยาเพ่ือให้แน่ใจว่าวัคซีนมีความ

ปลอดภัย ภายในปี 2567 กระทรวงสาธารณสขุตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถก าจัดมาลาเรียในประเทศไทยได้ 

 


